

เคล็ดลับจัดรอยเปื้อนคราบสกปรกครอบจักรวาล

1. ฟันขาวสะอาด

รอยยิ้มเป็นปรากฏการณ์แรกที่มีความสำคัญกับทัศนคติของผู้อื่นที่มีต่อคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณมีฟันที่เต็มไปด้วยคราบหินปูนและมีกลิ่นปากอีกด้วย ทุกๆ คนที่พบคุณคงอยากจะเหม็นหน้าหนีเป็นแน่ แต่如果你有ฟันขาวราวกับไข่มุกและปราศจากกลิ่นปาก ก็จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตัวคุณ และยังสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีอีกด้วย

การทำความสะอาดฟันให้ขาวสะอาดก็สามารถทำได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ที่คุณสามารถหาได้ภายในบ้านของคุณนั่นเองโดยนำมะนาวมาคั้นเอาแต่น้ำ นำมาผสมกับเกลือ แล้วใช้แปรงฟันแทนยาสีฟันยี่ห้อต่างๆ ที่คุณใช้อยู่ ฟันของคุณจะมีสีขาวราวกับไข่มุกและจะช่วยขจัดกลิ่นปากอีกด้วย

หลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วให้หมอน้ำบ้วนปากสัก 2-3 ครั้ง ก่อนจะเอานิ้วแตะผงถ่านละเอียดสักนิดแล้วนำมาถูที่ฟันประมาณ 2-3 นาที แล้วจึงบ้วนปากอีกครั้งทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำไม่นานนัก คุณจะพบว่าฟันของคุณขาวแวววาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องง้อยาสีฟันชนิดเพิ่มความขาวที่ราคาไม่เบาและได้ผลช้ากว่าวิธีนี้

2. แก้ปัญหาเล็บเหลือง

ผู้หญิงกับของสวยๆ งามๆ มักจะเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกคุณสุขภาพสตรีส่วนมากก็มักจะแต่งเติมเล็บของตนเองด้วยสีสันทากหลายตามสไตล์ของคุณเอง ยิ่งช่วงนี้แฟชั่นเพนท์เล็บกำลังระบาดหนักในหมู่วัยรุ่น แต่พอล้างเล็บออกมาแล้วกลับพบว่าเล็บของตัวเองเหลืองและไม่น่าดูไปเลย แต่ไม่ต้องกังวลเพราะคนรักสวยรักงามมักจะห้ามยาก ขอแนะนำวิธีแก้ไขง่ายๆ ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็ขจัดคราบเรื่องกวนใจนี้ออกไปได้ทันที

เพียงคุณนำเอามะนาวครึ่งลูกมาบดลงในน้ำอุ่น แล้วนำมือของคุณไปแช่ทิ้งไว้เพียง 15 วินาทีเท่านั้น ในน้ำมะนาวมีกรดซิตริกที่จะช่วยกัดเล็บที่เหลืองของคุณให้ขาวขึ้นอย่างง่ายดายทีเดียวเพียงง่ายๆ เท่านั้นคุณก็สามารถเปลี่ยนสีเล็บให้สวยดังใจโดยไม่ต้องกังวลว่าเล็บจะเหลืองอ้อหลังจากที่คุณล้างเล็บแล้วอย่างแน่นอน

3. แวนตาสะอาดทันใจ

ถ้าบังเอิญน้ำยาล้างแวนตาเจ้ากรรมดันมาหมดเอาตอนที่แวนตามัวมองเหลือเกินเอาละสิทีนี้คุณๆ ที่ต้องพึ่งแวนทั้งหลายทั้งสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง จะทำอย่างไรดี

น้ำยาล้างแวนตาที่หาได้ง่ายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงก็อยู่ในตู้ยาสามัญประจำบ้านของคุณนั่นแหละ เพราะเพียงคุณนำแอมโมเนียมาผสมน้ำอย่างละครึ่ง นำผ้าเช็ดแวนชุบ แล้วนำไปเช็ดที่กระจกแวนเพียงง่ายๆ เท่านั้นคุณก็จะได้กระจกแวนที่ใสเหมือนใหม่พร้อมใช้งานได้ทันใจ หรือเพียงใช้แปรงเด็กที่ใช้โรยตัวมาโรยให้ทั่วบนกระจกแล้วจึงใช้ผ้าแพรเช็ดดูให้สะอาด แวนตาจะใสปิ๊งเหมือนใช้น้ำยาล้างแวนเขียวล่ะ

4. ผมสวยๆ หวีต้องสะอาด

ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือหญิง เมื่อต้องการมีบุคลิกภาพที่ดีก็ต้องการมีบุคลิกภาพที่ดีก็ต้องดูแลผมเผ้าให้สะอาดซึ่งก็แน่นอนว่าหวีของคุณก็ควรสะอาดอยู่เสมอด้วย หมั่นทำความสะอาดหวีเป็นประจำด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

ให้นำหวีแช่ในน้ำอุ่นที่ผสมเบ็กกิงโซดาเล็กน้อย ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที จึงค่อยนำมาล้างหวีของคุณจะดูสะอาดเหมือนใหม่เลยทีเดียว

ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือ ผสมแชมพูลงในน้ำอุ่นเพียงเล็กน้อยแล้วนำหวีลงแช่ชั่วคราวหนึ่งก่อนจะนำขึ้นมาล้างโดยเปิดก๊อกน้ำให้ไหลแรงๆ สะบัดให้สะอาดน้ำ และตากให้แห้งหวีของคุณก็จะสะอาดและใหม่ขึ้นจนผิดตา

ลองเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณดู เพราะถ้าหากคุณไม่มีเวลามากนัก วิธีทำความสะอาดหวีทั้งสองวิธีนี้ก็จะช่วยทุ่นเวลาคุณมากโขเลยทีเดียว

5. ถนอมบราเซียร์เพื่อทรงงาม

เจ้าบราเซียร์ตัวจิ๋วของคุณนั้นบอบบาง และต้องการทะนุถนอมมากมายอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะ เพราะคุณมักจะพบว่าเจ้าตัวเล็กของคุณนั้นมักจะใช้ได้ไม่เท่าไรก็มักจะเกิดปัญหาทำให้ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ อย่าเพิ่งหงุดหงิด ลองหันมาดูแลดูเถิดว่าเรามีวิธีที่จะยืดอายุเจ้าบราเซียร์น้อยๆ อย่างไรบ้าง

เริ่มต้นกันตั้งแต่วิธีการซักคุณไม่ควรซักบราเซียร์ด้วยน้ำร้อนหรือผงซักฟอกที่มีกรดเคมีซึ่งจะทำให้เนื้อผ้าเหลือง และทำให้ฟองน้ำแข็งตัว ควรใช้น้ำเย็นล้างให้สะอาดแทน

อย่านำบราเซียร์ไปต้ม รีด หรือนำไปตากแดดโดยเด็ดขาดเพราะความร้อนจะทำให้เนื้อผ้ากรอบเป็นเม็ด ควรนำไปตากในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

การทำความสะอาดส่วนที่เป็นนั้นก็ควรจะใช้แปรงสีฟันขัดส่วนที่เป็นแทนการขยี้หรือบิด เพราะการกระทำแบบนี้จะทำให้บราเซียร์ของคุณเสียรูปทรงได้

6. อย่าปล่อยพัฟสกปรก

พัฟที่ใช้สำหรับตะแ่งผัดหน้านั้น เมื่อใช้บ่อยๆ ครั้งเข้าพัฟก็จะมองดูสกปรกมากๆ และยังเป็นสาเหตุให้เกิดสิวขึ้นบนผิวหนังอีกด้วยเพราะพัฟจะเป็นที่รวมของไขมันและเหงื่อที่ซับขึ้นมาจากผิวหนังของคุณนั่นเอง

มีวิธีง่ายๆ ที่จะทำความสะอาดพัฟให้กลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิมอีกครั้ง เพียงคุณนำพัฟของคุณมาแช่น้ำอุ่นผสมสบู่จนถึงสกปรกหลุดออกหมด อย่าใช้แปรงถูโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้พัฟหายเป็นบู่ อาจจะต้องเลิกใช้ไปเลย หลังจากที่แช่น้ำสบู่จนครบสกปรกหลุดออกหมดแล้ว ให้คุณนำพัฟมาแช่ในน้ำเย็นค่อยๆ บีบน้ำออก แล้วแช่ลงไปอีกทำอย่างนี้ซ้ำๆ จนพัฟหมดฟองสบู่จึงนำมาวางบนผ้าฝ้ายผืนสะอาดให้แห้งสนิทแล้วจึงนำกลับมาใช้ได้สบายใจเหมือนได้พัฟใหม่ก็ไม่ปาน

7. เพชรแท้หรือพลอยเทียม

ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เครื่องประดับมักจะเป็นของคู่กับคุณสุภาพสตรี ซึ่งก็หนีไม่พ้นเพชรพลอย ซึ่งเป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล แต่นอกจากคุณจะสะสมและใส่ไปออกงานสังคมเพื่อเชิดหน้าชูตาแล้ว คุณยังต้องรู้จักทำความสะอาดให้เพชรพลอยของคุณคงคุณค่าตลอดกาลอีกด้วย

เพียงคุณใช้แปรงนุ่มๆ ชุบด้วยโซดาไบคาร์บอเนตถูเบาๆ ครอบสกปรกจะหลุดออกจนหมดแล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ถูอีกด้วย

สำหรับแหวนเพชรนั้นคุณควรทำความสะอาดเดือนละครั้งโดยใช้น้ำร้อนครึ่งถ้วยผสมกับแชมพูสระผมสำหรับเด็ก 2-3 หยด และแอมโมเนียอีกเล็กน้อย จึงนำแปรงขนตาอันเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาชุบและแปรงแหวนเพชรเบาๆ จากนั้นล้างน้ำให้สะอาด เช็ดด้วยผ้าฝ้ายให้แห้ง แหวนเพชรก็จะเปล่งประกายพราวแพรวบาดตาใครต่อใคร

8. คราบโคลนคอเสื้อ

ถ้าคุณทดลองขี้อาบน้ำโคลนที่ติดอยู่บริเวณคอเสื้อด้วยผงซักฟอกแล้วแต่คราบสกปรกก็ยังหลุดออกไม่หมดอย่าปล่อยให้คราบยังคงอยู่ต่อไป เพราะยิ่งนานวันคราบนั้นจะยิ่งฝังแน่นและยากต่อการทำความสะอาดเสื้อตัวสวยอาจหมดค่าราคาไปเลยแถมยังเสียบุคลิกอีกต่างหาก

ลองใช้น้ำอุ่นผสมแอมโมเนียในอัตราส่วนแอมโมเนีย 1 ช้อน ต่อน้ำอุ่นๆ เพียงขันเดียว ถูไปมาคราบสกปรกจะหลุดออกอย่างง่ายดาย เมื่อคุณนำไปผึ่งจนแห้งคอเสื้อของคุณจะปราศจากคราบโคลนฝังแน่นอีกต่อไป

9. เมื่อเสื้อขาวๆ เริ่มเหลือง

เสื้อผ้าสีขาวมักจะดูแลรักษาอยู่แล้ว และเมื่อใช้มาเป็นเวลานานจะพบว่า เสื้อสีขาวจะกลายเป็นสีเหลืองทำให้ดูเหมือนกับเสื้อสกปรก ดังนั้นวิธีการขจัดความเหลืองให้ผ้ากลับมาดูขาวเหมือนใหม่ได้อย่างง่ายดายนั้นต้องปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้

ให้คุณนำสารส้มผสมลงในน้ำแช่เสื้อผ้าสักพักหนึ่งแล้วขยี้ดูเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้เสื้อขาวตัวเดิมกลับมาภายในพริบตาโดยไม่ต้องต้มหรือใช้น้ำยาราคาแพงใดๆ เลย

แต่ในกรณีที่เปื้อนผ้าในลอนจะต้องใช้วิธีต่างออกไปคือ ต้องซักผ้าในลอนสีขาวตามธรรมดาครั้งหนึ่ง แล้วนำมาซักอีกครั้งด้วยน้ำผสมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในอัตราส่วนไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำ 1/4 ลิตรก่อนที่จะนำไปตาก

10. พิถีพิถันกับผ้าไหม

การซักผ้าไหมผิดวิธีนั้นจะทำให้เนื้อผ้าของผ้าไหมเสียได้ง่าย ยิ่งถ้าเทียบกับราคาของมันแล้วละก็ยิ่งน่าเสียดายลองมาดูวิธีซักผ้าไหมที่ถูกวิธีกันดีกว่า

ไม่ควรใช้ผงซักฟอกซักผ้าไหมเพราะกรดจากผงซักฟอกจะไปกัดผ้าให้เสียได้ ควรใช้สบู่ที่มีกรดน้อยที่สุดถูตรงรอยเปื้อนหลายๆ ครั้ง จนกว่าคราบสกปรกจะหลุดออกไป และใช้สบู่ให้ทั่วตัวเสื้ออีกครั้งอย่าลืมว่า ห้ามขยี้ผ้าไหมโดยเด็ดขาดแก่ขยำเบาๆ ผ้าไหมก็จะสะอาดอย่างง่ายดายล้างน้ำแล้วบีบเบาๆ นำผ้าไหมไปผึ่งในที่ร่มอย่าตากแดด

11. ผ้าสีขาวเปื้อนสีจะทิ้งก็เสียดาย

ผ้าสีขาวที่พบเห็นเป็นประจำมักจะมีรอยเปื้อนสีอื่นๆ ใต้ง่ายซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากผอเธอทำสีหกใส่เสื้อขาว การซักผ้าขาวร่วมกับผ้าสีโดยไม่แยกซัก และบางครั้งการตากผ้าสีใกล้ชิดผ้าขาวก็ทำให้สีสันท่างๆ เปราะเปื้อนบนผ้าขาวได้

ดังนั้นคุณควรรีบจุ่มผ้าบริเวณที่เปื้อนสีลงในแอลกอฮอล์ทันทีแช่ไว้ครู่หนึ่ง แล้วนำมาขยี้เบาๆ ตรงบริเวณที่เปื้อนสีอยู่ก็จะหายไปจากผ้าอย่างไร้ร่องรอย เพียงเท่านี้เสื้อสีขาวของคุณก็จะมีสีอื่นมาแปดเปื้อนให้มองดูราวกับเสื้อสกปรกด้วยวิธีขจัดคราบง่ายๆ ที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

12. ผ้าเปื้อนยางไม้ซักเท่าไรก็ไม่ออก

ยางไม้เช่นยางกล้วย หรือยางมะละกอนั้นคนที่คลุกคลีอยู่กับมันมักจะรู้ว่าซักได้ยากมากๆ ที่เดียวเพราะยางเหนียวนั้นมักจะซึมลงไปติดหนีบอยู่ในเนื้อผ้า ซักอย่างไรก็ไม่สะอาดเสียที

ลองนำมะนาวผ่าครึ่งแล้วนำมาถูตรงรอยเปื้อนไปมาสัก 2-3 รอบ รอยเปื้อนนั่นก็จะถูกรูดจากมะนาวกัดออกจนหมด เสื้อผ้าของคุณๆ ที่ต้องทำงานยุ่งเกี่ยวกับยางไม้อยู่เป็นประจำก็คงจะหมดห่วงได้เสียที เพราะวิธีขจัดรอยเปื้อนนั่นสามารถทำได้ง่ายๆ และสามารถคืนความสะอาดให้กับเสื้อผ้าของคุณได้เป็นอย่างดีทีเดียว

13. ถูฝุ่นกับโคลนเลอะหุด

ในฤดูแบบนี้ไม่ว่าคุณจะไปในไหนเสื้อผาก็ดูเหมือนว่าจะหลีกหนีไปจากคราบโคลนไม่มีวันพ้นเสียที เพราะไม่ว่าคุณจะปิดบังตัวเองขนาดไหน แต่เสื้อผาก็ยังต้องพจญกับโคลนที่โดนชะดมาจากข้างถนนขึ้นมาเปื้อนเสื้อผ้าของคุณจนได้

แต่ไม่ว่าคราบโคลนจะเปื้อนเสื้อผ้าชนิดไหนหรือสีใด เราก็สามารถกำจัดมันให้หลุดออกจากเสื้อผ้าของเราได้ โดยการนำน้ำเย็นผสมกับสบู่หรือผงซักฟอกเติมน้ำมันเบนซินอีกเล็กน้อย มาถูบริเวณรอยเปื้อนนั่นก่อนที่จะนำมาซักด้วยผงซักฟอกตามกรรมวิธีธรรมดาๆ ได้ตามปกติ

14. เสื้อทำงานเปื้อนยางมะตอยไม่ใช่เรื่องใหญ่

คนส่วนใหญ่ที่เสื้อผ้าเปื้อนยางมะตอย หรือกาบทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจมักจะกังวลว่าจะซักออกได้อย่างไร แต่ส่วนมากจะคิดว่าไม่มีวิธีแก้เลยพาลทิ้งเสื้อผ้าตัวนั้นไปเสีย

อย่าเพิ่งท้อใจความจริงแล้วคราบยางมะตอยไม่ใช่เรื่องยากที่จะแก้ไขไม่ได้ เพียงแต่คุณนำเอาน้ำมันไฟแช็คมาฉีดล้างตรงบริเวณที่สกปรก แล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติเชื่อใหม่ว่าคราบยางมะตอยที่คุณๆ มักจะคิดว่าเป็นคราบสกปรกที่ยากเกินกว่าที่จะแก้ไข จะกลายเป็นเรื่องง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะ

15. ของฝากจากสนามหญ้า

ในวันที่อากาศดีๆ คุณๆ ที่มีเวลาว่างหลายคนก็มักจะไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจตามสนามหญ้าทั้งหน้าบ้านตัวเองและบริเวณสวนสาธารณะ แต่พอลุกขึ้นจะพบว่ากระโปรงหรือกางเกงของคุณมีรอยหญ้าติดอยู่ทำอย่างไรจึงจะขจัดรอยหญ้าออกให้หมด ใช้ผงซักฟอกตามปกติได้ไหม

วิธีที่ดีที่สุด คุณควรซักกระโปรงหรือกางเกงตัวนั้นด้วย น้ำผสมสบู่ที่มีกรดอ่อนข้างมาก เพราะไขมันในสบู่จะสามารถขจัดรอยเปื้อนของต้นหญ้าให้หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายกว่าการซักด้วยผงซักฟอกตามปกติ

16. หมากฝรั่งเลอะชุดเก้

ใครที่เจอกรณีอย่างนี้คงต้องนึกตำหนิตนเองอยู่ในใจก็แน่ละคราบหมากฝรั่งไม่ได้ซักออกได้ง่ายๆ เลย แต่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะการขจัดร่องรอยของหมากฝรั่งอาจง่ายกว่าที่คุณคิด

ช่างเป็นเรื่องที่แสนจะง่ายดายเหลือเกินสำหรับวิธีขจัดคราบหมากฝรั่งออกจากชุดเก้ของคุณ เพียงคุณนำชุดเก้ชุดนั้นไปใส่ลงในช่องแช่แข็งของตู้เย็นและทิ้งเอาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง คุณก็จะสามารถเอาหมากฝรั่งออกได้อย่างง่ายดายเพราะหมากฝรั่งจะแข็งตัวทำให้ง่ายต่อการที่คุณจะแกะมันออกจากเสื้อผ้าของคุณอย่างไรร่องรอยเลยยังงั้นละ

17. รอยคราบบนเสื้อผ้าขาว

มีหลายคนเหลือเกินที่มักจะนำเอาครามมาผสมน้ำเพื่อแช่ผ้าขาว ให้สะอาดขึ้นและแลดูสดใส แต่บางครั้งก็กลับตาลปัตรคราบเกิดติดเนื้อผ้าเป็นหย่อมๆ คงต้องหาวิธีแก้ไขเสียแล้ว

แต่คุณต้องแก้ก่อนนำเสื้อไปแช่น้ำผสมคราม มิฉะนั้นคงไม่ได้ผลเป็นแน่ เพียงคุณนำเกลือมาละลายในน้ำร้อนแล้วเจือลงในน้ำที่ผสมครามแล้วจะช่วยให้อาคราบติดผ้าเป็นหย่อมๆ หายไปอย่างเด็ดขาด เพราะเกลือที่ละลายในน้ำร้อนจะช่วยให้มีครามไม่เกาะกันเป็นก้อน และสามารถละลายในน้ำได้เป็นอย่างดีคุณจึงไม่ต้องกังวลกับผ้าสีไม่สม่ำเสมอหลังจากใช้ครามอีกเลย

18. หมึกหยดบนเสื้อผ้า

หากหมึกหยดบนเสื้อผ้าของคุณ ควรลบรอยหมึกอย่างรวดเร็วอย่ารอช้าเพราะหากปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจะลบรอยยากมาก ซึ่งวิธีลบหมึกออกจากเสื้อผ้าสามารถทำได้หลายวิธี

วิธีแรก หากพบว่าเสื้อของคุณเปื้อนหมึกลองใช้สเปรย์ฉีดผมฉีดลงบนคราบน้ำหมึกเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ แล้วใช้แปรงสีฟันเก่าๆ แปรงเอาคราบออก แล้วนำไปซักตามปกติ

วิธีที่สอง ให้คุณนำเอามัสตาร์ดทาบริเวณที่เป็นน้ำหมึกบนเสื้อผ้าของคุณแล้วทิ้งไว้สักพัก จึงนำผ้ามาดัดและซักตามปกติ

วิธีที่สาม ให้คุณนำมะนาวซีกใหญ่มาถูบริเวณรอยหมึกที่หยดอยู่และใช้เศษผ้ารองใต้รอยหมึกหยดเพื่อคอยซับน้ำหมึกที่ถูออกมาแล้วออกมา แต่จะต้องถูหลายรอบและเปลี่ยนมะนาวหลายๆ เลี้ยว ถ้าหมึกเปื้อนมาก

วิธีที่สุดท้าย ที่สามารถจัดรอยเปื้อนน้ำหมึกให้หายไปได้เช่นกัน เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะแปลกสักหน่อย เพราะเพียงคุณขยี้มะเขือเทศลงบนรอยเปื้อน ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นนำไปซักตามปกติคุณก็จะได้เสื้อที่ปราศจากคราบน้ำหมึกตัวเดิมกลับคืนมา

19. คราบสนิมเหล็กทำให้ต้องทิ้งชุดโปรด

คราบสนิมเหล็กที่อาจเกิดจากความเผลอของคุณเองที่นำเสื้อผ้าไปพาดไว้บนราวที่เกิดสนิม โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งบางคนอาจคิดว่าวิธีกำจัดรอยสนิมเหล็กนั้นยากเย็นเหลือเกิน แต่คุณอาจจะต้องพิจารณาใหม่อีกครั้งเพราะ

หากคุณใช้เกลือป่น โรยบริเวณที่เป็นสนิมเหล็ก แล้วถูด้วยมะนาวสักครึ่งลูกสักครู่หนึ่ง จากนั้นราดน้ำร้อนลงไปแล้วใช้น้ำสะอาดล้างคราบสกปรกออก เสร็จแล้วนำไปซักตามปกติ รอยเปื้อนคราบสนิมทั้งหมดจะหายไปอย่างน่าตกใจเลยทีเดียว

20. คราบเหลืองบนเสื้อผ้า

เสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนคราบถ้าซักไม่สะอาดจะเป็นคราบที่น่าเกลียดติดตัวเวลาที่ต้องออกไปพบปะผู้คนนอกบ้าน ดังนั้นการซักคราบเหลืองให้หมดไปควรซักด้วยผงซักฟอกที่ผสมน้ำอุ่น แทนการซักด้วยน้ำธรรมดาตามปกติ

แต่ถ้าพบว่าเหลืองที่เปื้อนนั้นเป็นรอยติดเนื้อผ้าให้ใช้แอมโมเนียหรือน้ำส้มสายชูเช็ดออกถ้ารอยเปื้อนนั้นเก่าแล้วหรือเปื้อนมานานแล้ว ก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดก่อนใช้น้ำธรรมดาล้างออกคราบเหลืองโคลที่ติดอยู่ที่ผิวผ้ามักจะเกิดช่วงที่อากาศร้อนๆ แต่ถ้าคุณระมัดระวังและดูแลรักษาทำความสะอาดอย่างดี คราบสกปรกก็คงไม่หลงเหลืออยู่ที่เสื้อผ้าของคุณแน่ๆ

21. เลื้อยเปื้อนหมึกปากกาที่พกพา

ปากกาลูกลื่นและหมึกซึมที่พวกเรานิยมพกติดกระเป๋าเลื้อยเป็นประจำนั้นบางครั้งก็เลอะเทอะ เลื้อยทำให้ปวดหัวใจไม่น้อยเหมือนกัน

ลองมาดูวิธีขจัดคราบหมึกให้หมดไปจากเสื้อผ้าของคุณด้วยอุปกรณ์ที่คุณคงคาดไม่ถึง เพราะสิ่งที่สามารถขจัดคราบหมึกออกจากเสื้อผ้าของคุณได้ก็คือน้ำมันใส่ผมนั่นเอง เพียงคุณนำน้ำมันใส่ผมมาหยดลงไปที่รอยเปื้อน จากนั้นนำไปซักตามปกติอีกครั้งหรือไม่ว่าน้ำมันใส่ผมจะช่วยลบรอยหมึกออกจากเสื้อผ้าของคุณได้อย่างหมดจดทีเดียว

22. นมข้นหวานอร่อยแต่ถ้าเลอะเสื้อผ้าจะอย่างไรดี

นมข้นหวานเป็นนมรสหวานเป็นนมรสหวานที่เรามักจะนำไปทาขนมหรือใช้รับประทานคู่กับขนมชนิดต่างๆ แต่เพราะความหวานเหนียวของนมข้นทำให้หยดลงเปื้อนเสื้อจนได้ คงไม่ดีแน่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ลองมาดูวิธีการทำความสะอาดคราบนมกันดีกว่า

สำหรับเสื้อผ้าที่เนื้อหนาเวลาที่เปื้อนนมข้นแล้ว นมข้นจะซึมเข้าไปในเนื้อผ้ากลายเป็นคราบแข็งและรอยด่าง ซึ่งกรรมวิธีในการขจัดรอยนมข้นก็คือ คุณควรใช้น้ำมันเบนซินถูลบรอยด่างก่อนที่จะนำไปซักตามปกติ

ถ้าผ้าที่เปื้อนนมข้นเป็นผ้าธรรมดาก็ใช้แอมโมเนีย 2 ช้อน ผสมกับน้ำ 20 ช้อนโต๊ะนำมาถูตรงบริเวณที่เปื้อนก่อนจะซักตามปกติ

23. เครื่องดื่มกรดเสียฟักกลายเป็นคราบนำเกลียด

เครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณก็อาจทำให้คุณต้องอายมากเพราะถ้าหากคุณเผลอทำกรดเสียตัวสวยหรือกางเกงตัวเก่งแล้วละก็ต้องรีบกำจัดคราบให้หมดก่อนที่จะเกิดปัญหาตามมา

ถ้าเครื่องดื่มเพิ่งจะเป็นเนื้อผ้าของคุณได้เพียงครู่เดียวก็จะสามารถซักออกได้ทันทีโดยคุณต้องรีบนำเอาผ้าขนหนูหรือผ้าฝ้ายซับรอยเปื้อน จากนั้นนำก้อนน้ำแข็งมาถูๆ แล้วใช้ผ้าซับอีกครั้งรอยเปื้อนก็จะจางและหายไป

มีอีกวิธีในการขจัดร่องรอยของเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ คุณต้องนำผ้าที่เปื้อนวางลงในกะละมังจากนั้นราดน้ำร้อนไปเรื่อยๆ จนรอยเปื้อนค่อยๆ จางลง จึงค่อยนำไปซักตามปกติได้

24. คราบไขมันที่หน้าหัวใจ

หากเสื้อผ้าสะอาดของคุณเปื้อนรอยไขมันที่อาจเกิดจากการปรุงอาหารหรือเกิดจากการซ่อมเครื่องยนต์ของคุณพอบ้านมีวิธีทำลายคราบง่ายๆ ดังนี้

หากเปื้อนรอยไขมันคุณควรรีบใช้ผงซักฟอกโรยตรงรอยเปื้อนเล็กน้อยแล้วขี้นคราบออกก่อน จึงค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีอย่าปล่อยให้ไขมันซึมเข้าไปในเนื้อผ้านานเกินไปเพราะจะทำให้ความสะอาดยากมาก

หากเสื้อเปื้อนคราบไขมันหรือน้ำมันก็มีวิธีในการทำสะอาดคือให้คุณโรยแป้งฝุ่นลงบนบริเวณที่เปื้อนแล้วทิ้งไว้สัก 1 คืน จากนั้นใช้ผ้าแห้งๆ ปัดแป้งออกไป แป้งฝุ่นจะดูดซับคราบไขมันออกไปจนหมดเหลือทิ้งไว้เพียงคราบที่ง่ายต่อการซักด้วยกรรมวิธีตามปกติ

25. รอยเปื้อนจากเกสรดอกไม้

ดอกไม้ถ้าปลิวมาติดที่เสื้อจะลบไม่ออกแถมยังมีรอยสีตามสีของดอกไม้อีกด้วยคงไม่สวยเลยใช่ไหมที่ปล่อยให้คราบเปื้อนนั่นติดอยู่บนเสื้อผ้าของคุณต่อไป

วิธีแก้ไขก็ง่ายๆ เพียงคุณนำน้ำมาผสมแอมโมเนียในอัตราส่วนที่เท่าๆ กันแล้วนำมาถูบริเวณที่เปื้อนสีของดอกไม้จะหายไป

แต่ถ้าคุณไม่เช็ดเกสรดอกไม้ออก การแก้ไขจะทำให้ง่ายขึ้นอีกเพราะจะไม่มีคราบเปื้อนติดเสื้อผ้าทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นควรเป่าออกหรือดูดออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น แล้วจึงใช้น้ำยาขจัดรอยเปื้อนเช็ดซ้ำเพียงเท่านี้คราบเกสรดอกไม้จะหายไป

26. คราบกาแฟและช็อกโกแลต

เสื้อผ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ผ้าใยสังเคราะห์มักจะมียุทธศาสตร์กับรอยเปื้อนของกาแฟหรือช็อกโกแลต เพราะหากคุณซักตามวิธีธรรมดาทั้งกลิ่นและความมันแทนที่จะหลุดออกจากบริเวณที่เปื้อนแต่กลับจะยิ่งกระจายไปทั่วเสื้อผ้า แต่คุณสามารถแก้ไขได้

ถ้าช็อกโกแลตเปื้อนผ้าสีขาว คุณควรใช้น้ำมันเบนซินถูตรงรอยเปื้อนเสียก่อน จากนั้นจึงใช้ฟุ้งน้ำที่ผสมผงซักฟอกถูซ้ำที่รอยเปื้อนอีกครั้งจึงเป็นอันเสร็จ

สำหรับการขจัดคราบช็อกโกแลตที่เป็นผ้าสีอื่นๆ ก็ต้องใช้น้ำมันเบนซินถูมาก่อนเช่นเดียวกับผ้าสีขาว จากนั้นก็ใช้น้ำอุ่นถูบริเวณที่เปื้อนได้เลย

แต่หากช็อกโกแลตเลอะผ้าขนสัตว์คุณต้องนำฟองน้ำชุบกลีเซอรินไปเช็ดตรงรอยเปื้อนแล้วล้างด้วยน้ำอุ่นอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงนำไปซักรวมกับผ้าอื่นๆ ตามกรรมวิธีปกติได้

27. คราบเลือดเปื้อนเสื้อผ้ายากต่อการซักเหลืองิน

คุณไม่ต้องมานั่งกังวลกับคราบที่ติดอยู่บริเวณเสื้อผ้าอีกต่อไป เพราะมีคำแนะนำหลายแบบที่จะช่วยให้คุณขจัดคราบเลือดออกได้ง่ายดาย

วิธีแรก เพียงคุณนำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เช็ดออกทันทีที่เสื้อผ้าของคุณเปื้อนเลือด รอยเปื้อนเลือด รอยเปื้อนนั่นจะหายไปเองจนคุณไม่ต้องห่วงเรื่องคราบอีกต่อไป

วิธีที่สอง เพียงนำแป้งมันผสมกับน้ำเย็นโดยผสมให้ข้นประมาณแป้งเปียกที่ใช้แทนกาบ และนำมาพอกทับไว้บนรอยเลือดที่เปื้อนเสื้อผ้า ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วซักด้วยน้ำธรรมดา รอยเปื้อนจะหายไปอย่างหมดจด

วิธีสุดท้าย เพียงคุณนำผ้าไปแช่ในน้ำเกลือสัก 1 ชั่วโมงแล้วจึงนำไปซักตามปกติรอยเลือดจะจางหายไปจากเสื้อผ้าตัวโปรดของคุณ

28. เพลอนั่งทับตัวแมลงจนเกิดคราบเปื้อนติดเสื้อผ้า

หากคุณเผลอนั่งทับแมลงตัวเล็กๆ คุณจะพบว่ามียุทธศาสตร์ๆ ของซากสัตว์เหล่านี้ติดอยู่และซักไม่ค่อยออก แต่หมดปัญหาได้ถ้าเพียงคุณใช้น้ำผสมแอมโมเนียในอัตราส่วนแอมโมเนียครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำ 2 ลิตร นำมาถูบริเวณที่เปื้อนจะช่วยให้ออกคราบได้ดียิ่งขึ้น

แต่ถ้าไม่สะดวกก็ใช้น้ำอุ่นๆ หรือน้ำเย็นจัดก็ได้ นำมาถูบริเวณที่เปื้อนก็สามารถทำความสะอาดร่องรอยของเจ้าแมลงตัวน้อยได้ หรือถ้าหากเป็นผ้าสีขาวคุณก็ใช้น้ำผสมกับด่างสำหรับฟอกสีผ้านำไปถูเบาๆ บริเวณที่สกปรกใช้ความระมัดระวังอีกสักนิดเสื้อผ้าของคุณจะสะอาดดังเดิม

29. รอยลิปสติกบนเสื้อผ้า

คุณผู้หญิงกับปัญหาของการที่เสื้อหรือผ้าเช็ดหน้าเปื้อนคราบลิปสติกก็คงเป็นเรื่องปกติเพราะคุณต้องคลุกคลีกับลิปสติกอยู่เป็นประจำทุกวันวิธีแก้ไขก็เพียงคุณนำยาสีฟันทาให้ทั่วรอยเปื้อนก่อนจะนำไปซักตามปกติคราบลิปสติกจะหมดไป แต่ต้องระวังอย่าซักด้วยน้ำร้อนเด็ดขาดเพราะจะซักไม่ออกเลย

แต่ถ้าในกรณีของคุณสุภาพบุรุษการที่เสื้อของคุณเปื้อนคราบลิปสติกก็คงจะเป็นเรื่องน่าสงสัยอยู่มีใช้น้อย เพราะคนที่คุณรักคงไม่ต้องการเห็นรอยลิปสติกที่ไม่ใช่ของเธอติดอยู่บนเสื้อของคุณเป็นแน่ คุณควรรีบหาน้ำมันยูคาลิปตัสหรือกลีเซอรินมาเช็ดบริเวณที่เปื้อนแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือถ้ายังไม่ออกหมดให้ใช้น้ำมันไฟแช็คเช็ดออกทันที เพียงเท่านี้คุณก็โล่งอกได้แล้วละ

30. เมื่อน้ำมันดับปลาประอะเปื้อนเสื้อผ้า

น้ำมันดับปลาเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แต่ถ้าในขณะที่รับประทานเพลินทำหกเปื้อนเสื้อผ้าแล้วละก็จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร

เหมือนหนามยอกต้องใช้หนามบ่ง คราบของน้ำมันดับปลาสามารถจัดได้ด้วยน้ำมันเช่นกัน เพียงคุณใช้น้ำมันหมูทารอยเปื้อนให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงจึงซักออกด้วยสบู่ที่ละลายผสมกับน้ำร้อน รอยเปื้อนนั่นจะหายไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดีย

31. รอยเทียนไขที่ติดบนเสื้อผ้ามักจะซักออกยาก

เวลาที่เทียนไขหยดลงมาติดที่บริเวณเสื้อผ้ามักจะถูกน้ำตาเทียนเกาะติดแน่นแกะออกยาก หากคุณใช้เล็บมือแกะออกเสื้อผ้ายับย่นและมักจะเหลือร่องรอยเป็นจุดต่างๆ ทำให้เสื้อผ้าหมดสวย

สามารถจัดรอยเทียนไขได้โดยปราศจากจุดสีขาวเพียงคุณใช้แอลกอฮอล์ 90 % หยดลงไปที่บนรอยเทียนแล้วรอน้ำตาเทียนละลาย จากนั้นใช้เศษผ้าชุบแอลกอฮอล์ถูอีกครึ่งร้อยน้ำตาเทียนจะระเหยออกจนหมดและไม่ทิ้งคราบใดๆ เอาไว้เลย

32. ลูกกวาดสีหวานเปรอะเปื้อนเสื้อผ้า

ลูกกวาดหรือทอฟฟี่สีหวานของโปรดของคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยวที่ถูกลำพอกพาติดตัวเสมอๆ ซึ่งบางครั้งลูกอมสีต่างๆ ก็ทิ้งคราบเปรี้ยวไว้ให้หนักใจว่าจะจัดการอย่างไรดี

คุณควรพรมน้ำลงบนรอยเปื้อนให้ชุ่ม จากนั้นใช้แปรงสีฟันจุ่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นจัดก็ได้ตามความสะดวกของคุณแปรงๆ ถูๆ จนคราบจางหาย เมื่อคุณได้ทราบแล้วว่าการขจัดคราบเปรื้อนเหล่านี้ไม่ยากนักจึงทำให้หมดกังวลไปได้ แต่ถ้าคุณยังรักการรับประทานลูกกวาดหรือทอฟฟี่อยู่ละก็คุณก็ต้องกังวลกับเรื่องฟันผุเป็นเรื่องต่อไปซึ่งการแก้ไขฟันผุไม่ง่ายเหมือนขจัดคราบบนผ้าเป็นแน่

33. รอยไหม้บนชุดโปรด

สำหรับคุณที่รีดผ้าแล้วผลออกมาให้มีรอยไหม้ดำติดบนเสื้อผ้าแต่ชุดนั้นยังไม่ไหม้จนเสียหายต้องทิ้งเสื้อตัวโปรดนั้นไป แต่มีวิธีที่คุณจะไม่ต้องเสียสละเสื้ออีกต่อไป เพราะรอยไหม้ดำสามารถที่จะแก้ไขได้

เพียงคุณผ่าหัวหอมครึ่งหัวไปถูรอยไหม้หลายๆ ครั้งแล้วใช้น้ำเช็ดๆ รอยไหม้นั้นก็จะหายไป เพราะหัวหอมจะมีสารละลายที่สามารถกัดรอยไหม้บนผ้าโดยไม่ทำให้ผ้าเปื่อยหรือขาดเสียหายจนต้องทิ้งไป

34. เสื้อผ้าที่คุณเก็บเอาไว้เปรอะเปื้อนหยากไย่

เสื้อผ้าที่คุณเก็บไว้รอการใส่ นั้น หากสักวันที่คุณหยิบขึ้นมาใส่แล้วพบว่าเสื้อที่เคยสะอาดนั้นกลับเปรอะเปื้อนไปด้วยหยากไย่มากมายที่เกาะอยู่บนเสื้อของคุณ

วิธีแก้ไขเสื้อผ้าที่เปื้อนหยากไย่จนเป็นรอยดำๆ ไม่น่าดูหมดไปนั้น เพียงคุณนำเกลือป่นโรยบริเวณที่เปื้อนของเสื้อผ้าแล้วใช้แปรงปัดๆ รอยหยากไย่จะหายไปจนหมด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถนำเสื้อตัวนั้นมาใช้ได้อีกครั้งโดยไม่ต้องกังวลว่าจะหลงเหลือคราบหยากไย่ให้กลุ่มใจอีกต่อไป

35. เศษทิ้งในกระเป๋า

เรามักจะเผลอเผลอเอามาทิ้งออกจากกระเป๋าอยู่เป็นประจำเวลาซักในเครื่องซักผ้าทิ้งจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าและทำความสะอาดได้ยากมาก

คุณลองเอาลูกเทนนิสมาถูแรงๆ บริเวณที่เศษทิ้งติดอยู่สักหลาดจากลูกเทนนิสจะสามารถดูดซับเศษทิ้งให้หลุดออกจากเสื้อผ้าของคุณได้ เสื้อผ้าของคุณก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมได้อย่างง่ายดายไม่ต้องมานั่งแกะขูดๆ ทีละชิ้น

36. น้ำยาล้างเล็บหกรดเสื้อผ้า

คุณผู้หญิงมักจะแต่งแต้มสีสวยๆ ไว้บนเล็บของตัวเองเมื่อผ่านไปได้สัก 4-5 วันก็ต้องล้างออก แต่หากขณะที่คุณกำลังล้างเล็บอยู่น้ำยาล้างเล็บกลับหกรดเสื้อผ้าคุณจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรที่จะไม่ต้องทิ้งเสื้อผ้าชุดนั้นไป

เมื่อคุณทำน้ำยาล้างเล็บหกรดเสื้อผ้า อย่างยี่ห้อออกให้คุณใช้ฟองน้ำชุบน้ำสบู่เททเช็ดออก คราบเปื้อนน้ำยาล้างเล็บก็จะหลุดออกไปจนคุณไม่ต้องกังวลกับคราบหรือกลิ่นที่หลงเหลือติดอยู่บนเสื้อผ้าอีกต่อไป

37. กางเกงยีนส์แท้กับการซัก

ปัญหาของกางเกงยีนส์ทุกคนย่อมรู้ว่าซักยากเสียเหลือเกินปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพราะวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถซักกางเกงยีนส์ได้อย่างง่ายดายคือ

น้ำยีนส์ตัวเก่งใส่ลงในอ่างน้ำเย็นแล้วผสมน้ำยาฟ้านุ่ม (Lignid fabric softener) แซ่ทิ้งไว้ 1 คืน กางเกงยีนส์ตัวเก่งที่เคยทำให้คุณท้อใจเวลาซักก็จะอ่อนนุ่มลงจนคุณสามารถซักได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะ คราวนี้ท่แล้วแต่ไม่ต้องกลักรีดฝืนใจในตอนซักอีก

38. การขจัดรอยเปื้อนบนหมวกสักหลาด

หมวกสักหลาดมักมีราคาแพง แต่สามารถใช้ได้อย่างคงทนเป็นเวลานานๆ เมื่อมีคราบสกปรกเกิดขึ้นบนหมวกสักหลาดคุณควรรับกำจัดให้หมดไป

นำหมวกสักหลาดสุดเท่ของคุณไปครอบไว้กับกาน้ำเพื่อให้ไอน้ำทำให้หมวกสักหลาดชื้น เพราะเมื่อหมวกสักหลาดชื้นแล้วคุณสามารถใช้แปรงขนนุ่มๆ มาถูเบาๆ บริเวณหมวกเพียงเท่านี้คราบสกปรกก็จะหลุดออกไปได้ง่ายเลยทีเดียวนะ คุณก็จะได้หมวกสักหลาดสะอาดสะอาดอันน่าใจหายกลับมา

39. เครื่องหนังกับรอยเปื้อนต่างคำ

เครื่องหนังไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด เมื่อใช้ไปนานๆ ก็จะมีรอยเปื้อนเป็นรอยต่างคำติดอยู่ที่เครื่องหนังนั้นเราจะมีวิธีซักล้างเครื่องหนังนั้นให้กลับมาสะอาดเหมือนใหม่ได้โดยไม่ต้องทิ้งของเก่าไปอย่างน่าเสียดาย

เพียงคุณหยคน้ำมันสลัด 3-4 หยด ลงไปในน้ำสบู่แล้วใช้แปรงจุ่มนำมาถูที่เครื่องหนังจากนั้นจึงนำไปซักในน้ำสบู่ธรรมดาอีกครั้ง แล้วล้างด้วยน้ำเย็น รีบเช็ดให้แห้ง แล้วนำไปผึ่งลมไว้อย่าตากแดดและอย่าซักล้างด้วยวิธีตามปกติเพราะจะทำให้สภาพหนังเสื่อมง่ายและเครื่องหนังจะเสียรูปทรงอีกด้วย

40. เมื่อรองเท้าหนังเปื้อนรอย

รอยไขมันที่ติดอยู่บนรองเท้าเป็นต่าง ๆ ดวง ๆ จะทำให้ผู้สวมใส่เสียบุคลิกได้ เพราะรอยไขมันที่เปื้อนอยู่จะทำให้รองเท้าดูหมดและไม่เงาแวววาวอีกทั้งยังจะดูเก่ากว่าอายุการใช้งานจริงอีกด้วย

วิธีแก้ไขคือคุณควรเช็ดคราบไขมันออกแล้วปล่อยให้แห้ง 2-3 นาที ก่อนจะขัดด้วยน้ำยาขัดรองเท้าที่มีสีเดียวกับรองเท้าคู่ของคุณเพียงเท่านี้รอยคราบไขมันที่ติดอยู่บนรองเท้าของคุณก็จะหายไปและรองเท้าก็จะเป็นเงาแวววาวดังเดิม

41. กระจกสะอาดดูเหมือนใหม่ปราศจากคราบ

การทำความสะอาดกระจกให้ปราศจากคราบแลดูใสสะอาดเหมือนใหม่สามารถทำได้ด้วยวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ภายในบ้านของคุณนั่นเอง

น้ำซากันกาก็เหลือ นั่นคือน้ำยาเช็ดกระจกที่ดีเยี่ยมซึ่งไม่ควรจะรีบทิ้ง เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ เพียงคุณนำเศษผ้าชุบน้ำซามาเช็ดถูบริเวณกระจกไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าต่างหรือกระจกเงาที่ส่องหน้ากระจกจะใสกระจ่างไร้คราบหมองจมนองดูใหม่เอี่ยมทันที

มีอีกวิธีที่ใช้ทำความสะอาดกระจกได้เช่นเดียวกันคือ ให้นำหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์น้ำสั๊กหน้อยมาขยำแล้วเช็ดถูกระจกจนหมดคราบ หมึกในหนังสือพิมพ์ก็จะขจัดคราบให้หลุดจากกระจกได้เหมือนกับที่คุณใช้น้ำยาล้างกระจกทำความสะอาดทีเดียว

42. คราบแมลงวันบนกระจก

เรามักจะพบร่องรอยที่แมลงวันทิ้งเอาไว้บนกระจกเป็นจุดเล็กๆ สีดำเต็มไปหมดอยู่เสมอและมักจะต้องปัดหัวในการทำความสะอาดเพราะมักจะทำความสะอาดได้ยาก

แต่ไม่ว่าคราบสกปรกจะมาในรูปแบบใดคุณสามารถกำจัดได้ร่องรอยของแมลงวันก็เช่นเดียวกัน เพียงคุณนำผงกาแฟแก้วแบบไทยๆ 1 ซ้อนโต๊ะ นำมาผสมกับน้ำมันก๊าด 1 ลิตร ใช้ผ้าชุบและนำมาเช็ดถูกระจกบริเวณรอยจุดที่แมลงวันสร้างไว้ ร่องรอยก็จะหายไปง่ายดายจากนั้นให้ขัดกระจกด้วยการใช้น้ำส้มสายชูเช็ดให้ทั่วๆ กระจกจะเงาแวววาวเหมือนใหม่ทันที

43. รอยดำบนเฟอร์นิเจอร์ไม้

หากพบรอยดำดำบนเฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นสวยของคุณ คุณคงต้องหาวิธีจะขจัดรอยดำให้หลุดออกจากเนื้อไม้อย่างถึงไว้นาน

การขจัดรอยดำนั้นก็เพียงแค่คุณนำเอายาสีฟันมาแต้มบนรอยดำ จากนั้นจึงค่อยถูออกด้วยผ้าสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยู่ไม่ลึกนักก็จะหลุดออกได้

แต่กรณีที่รอยดำนั้นติดแน่นเกินกว่าจะใช้ยาสีฟันเช็ดออกได้คุณควรจะใช้ผ้าฝ้ายชุบเบคกิ้งโซดา เช็ดออกคราวนี้ไม่ว่าคราบสกปรกจะฝังแน่นขนาดไหนก็จะหลุดออกจนหมดเลยทีเดียว

44. ชุดเฟอร์นิเจอร์ผ้าฝ้าย

อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ผ้าฝ้ายค่อนข้างแปลกพิเศษอยู่สักหน่อยตรงที่เป็นอุปกรณ์ซึ่งในเวลาปกติมักไม่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดเลยอุปกรณ์ชนิดนั้นก็คือแปรงทาสีด้ามเดียวเท่านั้น

เราสามารถใช้อุปกรณ์ใหม่เอี่ยมที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาปัดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ผ้าฝ้ายให้สะอาดหมดจดได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะแปรงทาสีสามารถนำมาปัดตามซอกมุมของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งควรทำควบคู่การทำทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ทุกครั้ง

45. กระจกรถยนต์มักมีร่องรอยของแมลง

กระจกหน้ารถยนต์มักจะมีรอยแมลงติดอยู่เป็นประจำดังนั้นวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องโดยไม่ทิ้งรอยขีดขูดเอาไว้บนกระจกเลยก็คือวิธีต่อไปนี้

คุณควรนำฟองน้ำชุบน้ำหมดแล้วชุบเบคกิ้งโซดาเช็ดรอยแมลงออกให้หมด จากนั้นจึงใช้ฟองน้ำที่แห้งเช็ดกระจกจนแห้งซึ่งการทำความสะอาดด้วยวิธีนี้นั้น นอกจากจะช่วยให้กระจกสะอาดขึ้นแล้วยังไม่ทิ้งรอยขีดขูดเอาไว้บนกระจกอีกด้วย หรืออาจใช้ผงกาแฟผสมน้ำมันก๊าดเช็ดออกก็ได้เช่นกัน

46. รถเปื้อนคราบน้ำมันหรือยางมะตอยไม่ต้องหนักใจ

หากรถยนต์ที่คุณรักมีรอยเปื้อนคราบน้ำมันหรือยางมะตอย คุณคงจะสงสัยว่าจะทำความสะอาดอย่างไรให้คราบน้ำมันหลุดออกโดยง่าย

คุณควรใช้ฟองน้ำชุบน้ำผสมเบคกิ้งโซดานำมาทาบริเวณที่เป็นคราบน้ำมันอยู่ จากนั้นนำฟองน้ำมาซับอีกครั้งให้ทั่วคราบน้ำมันก็จะหลุดออกอย่างง่ายดายโดยไม่ทิ้งร่องรอยและการทำความสะอาดรถเปื้อนคราบน้ำมันด้วยวิธีนี้ยังไม่ทำให้สีรถของคุณถลอกตามไปอีกด้วย

หรือคุณอาจจะใช้ฟองน้ำชุบน้ำมันก๊าดหมาดๆ ไม่ต้องชุ่มนักเช็ดคราบน้ำมันหรือยางมะตอยร่อนเปื้อนนั่นก็จะหายไปได้แสนง่ายดาย